

THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Ảnh: NGỌC TRÂM

trách nhiệm với công việc. Có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu theo quy định...

ương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tin nhiệm.

thông qua; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, trên cơ sở nguồn nhân sự tài cử và danh sách nguồn quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2021 - 2026...

sự bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua ở bước 1.

vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 4 của quy trình), trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự dự kiến ứng cử các chức danh để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông đến gần 800 cơ quan và hầu hết cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, công phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm kinh phí cho tỉnh khoảng 7 tỷ đồng mỗi năm.

cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh... Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Thông tin và Truyền thông; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Tuyên dương, khen thưởng 93 học sinh vượt khó học giỏi

Chiều ngày 28/8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức trao quà cho con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi và đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020.

mặt, tặng quà đồng viên các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi; học sinh vượt khó học giỏi. Bình quân mỗi năm, số tiên học sinh vượt khó học giỏi và đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020.

phổ; gần 4.000 học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh tiên tiến. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 185 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

NAM CƯỜNG

Huy động 8,4 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học

Trong năm qua, xã Nam Cường (Tiên Hải) đã linh hoạt vận dụng phát huy hiệu quả các nguồn lực để thực hiện xã hội hóa xây dựng Trường Tiểu học, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học của con em địa phương. Trường Tiểu học Nam Cường được xây

dựng 2 tầng, 12 phòng học với kinh phí 8,4 tỷ đồng, trong đó Vietcombank hỗ trợ 5 tỷ đồng, ngân sách xã trên 700 triệu đồng và nguồn hỗ trợ của con em xa quê, các nhà tài trợ 640 triệu đồng...

MANH THẮNG

Trao kinh phí hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân nghèo

Sáng ngày 28/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư và Công ty Cổ phần Giải pháp kỹ thuật công nghệ Việt (SOTEC) đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ mổ tim cho chị Quách Thị Lan, thôn Thanh Nội, xã Minh Lăng (Vũ Thư).

tim, có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Quách Thị Lan bị bệnh

của gia đình, Công ty Cổ phần Giải pháp kỹ thuật công nghệ Việt (SOTEC) đã tài trợ toàn bộ số tiền ngoài BHYT nói trên cho chị Lan.

THU HOÀI

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2020 - 2021, Ban ATGT huyện Thái Thụy chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT nhằm nâng cao

ý thức và kỹ năng tham gia giao thông của người dân như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia... Đặc biệt nhắc nhở vận động các hộ dân ven các

tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận

tài, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong vận chuyển hàng khách và hàng hóa bằng ô tô, tập trung vào các hành vi vi phạm có nguy cơ mất ATGT; đồng thời có phương án giải tỏa kịp thời các điểm hay ùn tắc giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt.

TRẦN TUẤN

trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; ký cam kết chấp hành quy định ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học; tiếp tục triển khai mô hình "Cổng trường an toàn"...

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Phát hiện xe ô tô không rõ nguồn gốc và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong hai ngày 23 - 24/8, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, bắt giữ hai vụ xe ô tô không rõ nguồn gốc và trộm cắp tài sản.

Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 18N-6996 do lái xe Trần Mạnh Hà, sinh năm 1980, tạm trú tại phường Trường Thi (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển, di chuyển theo hướng Thái Bình - Nam Định. Qua kiểm tra, phát hiện ở ghế

phụ trong ca bin xe ô tô tải có 1 máy tính bảng nhãn hiệu Apple màu xám đã qua sử dụng, 1 điện thoại iPhone 7 Plus màu hồng, có ốp lưng màu đen, 1 sim điện thoại đã được tháo ra khỏi máy. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã tiến hành đấu tranh với đối tượng trên. Qua đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận đây là tài sản trộm cắp tại

cửa hàng thuốc tây gần cầu Tân Đệ. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, chuyển đối tượng, tang vật để Công an huyện Vũ Thư giải quyết theo quy định. Trước đó, vào hồi 10 giờ, ngày 23/8, tại Km94+900 quốc lộ 39, qua tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm, tổ cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Ngàn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29A-738.29 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến phương tiện. Tiến hành tra cứu nhanh theo biển kiểm soát

PHẠM HÙNG

thì phát hiện biển số trên là của phương tiện khác. Qua tra cứu số khung, số máy được biết chiếc ô tô trên mang biển số ngoại giao, chủ sở hữu đã rời Việt Nam. Qua đấu tranh, lái xe khai tên Phạm Ngọc Chất, sinh năm 1984, trú tại xã Kim Chính (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã mua chiếc xe ô tô trên với giá 80 triệu đồng qua mạng xã hội. Tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Hưng Hà làm việc với lái xe; bàn giao giấy tờ và các thủ tục liên quan để Công an huyện Hưng Hà giải quyết theo quy định.

Tử hình 6 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 9kg ma túy các loại

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 7 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 8/12/2018, tại Km96+100, quốc lộ 10 thuộc địa phận

huyện Vũ Thư, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Mai Ngọc Hiếu, sinh năm 1968, trú tại thành phố Hải Phòng điều khiển xe ô tô vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy các loại. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ

Công an đã bắt thêm các đối tượng Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1974, Ngô Quốc Phương, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1989, cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Khả A Đăng, sinh năm 1997 và Giàng A Phà, sinh năm 1996, cùng trú tại tỉnh Hòa Bình; Phạm Văn Kiên, sinh

năm 1981, trú tại tỉnh Lào Cai. Các đối tượng này nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép tổng số 21 bánh heroin, hơn 1.000g Methamphetamine và hơn 980g Ketamin. Các loại ma túy trên có tổng trọng lượng hơn 9kg. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị truy tố các đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Phạm Văn Hiệp, Phạm Văn Kiên và Khả A Đăng giữ vai

trò chính, trực tiếp thỏa thuận mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mức án tử hình đối với 6 bị cáo gồm: Phạm Văn Hiệp, Khả A Đăng, Phạm Văn Kiên, Giàng A Phà, Nguyễn Văn Hoàng và Mai Ngọc Hiếu. Bị cáo Ngô Quốc Phương bị tuyên phạt mức án 20 năm tù giam.

TẮT ĐẠT

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

trung ương và địa phương gửi tham dự. Các tác phẩm dự thi đa phần có chất lượng tốt, có góc nhìn tươi sáng về những thành tựu ngành Giao thông Vận tải đạt được. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng đóng góp vào công cuộc phát triển ngành Giao thông Vận tải. Trong đó, chủ đề liên quan đến đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông vận tải chiếm số lượng lớn tác phẩm và có nhiều bài viết được đánh giá cao về chất lượng nội dung... Nhiều tác phẩm có ý tưởng trình bày mới mẻ, hiện đại, hấp dẫn với nội dung phản ánh đa chiều, khách quan, có tính phát hiện cao...

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Báo Thái Bình đạt giải nhì với tác phẩm "Phá thế ốc đảo", gồm 4 kỳ của nhóm tác giả Kim Thoa, Minh Nguyệt, Phạm Hưng, Kiên Trung.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đến ngày 28/8, các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đã cơ bản hoàn thành phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa mùa. Ngoài phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, bà con nông dân còn kết hợp phun thuốc trừ rầy, sâu đục thân hai chấm, đốm sọc vi khuẩn... cho những diện tích bị nhiễm. Trong chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương, do đó toàn bộ diện tích lúa bị sâu bệnh đã được nông dân phun thuốc phòng, trừ đúng đối tượng, đúng thời thời điểm và đạt hiệu quả cao.

Hiện nay, cán bộ nông nghiệp và các HTX DVNN tiếp tục kiểm tra đồng ruộng xác định mật độ sâu bệnh gây hại sau khi phun trừ để có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân chuẩn bị thuốc bảo vệ thực vật tiến hành phun kép lần 2. Các địa phương chủ động điều tiết nước tưới điều kiện cho bà con nông dân phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

THU HIỀN

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 28/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.506 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 366 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 32 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/8 là 7.794 mẫu.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm phát huy sức trẻ chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, các cấp bộ đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập các đội hình tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại; tuyên truyền, phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; làm kính chắn giọt bắn tặng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch... Trong 2 tháng (tháng 7, tháng 8), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 1.088 hoạt động tuyên truyền, phát hơn 60.000 khẩu trang, hơn 3.000 chai nước rửa tay, chế tạo 1.250 kính chắn giọt bắn.

* Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, xã Đông La (Đông Hưng) còn triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch.

Đến nay, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội và con em xa quê đã ủng hộ bằng tiền, hiện vật được gần 93 triệu đồng. Trong đó, thôn Thuận Tuy ủng hộ trên 16 triệu đồng, thôn Cổ Dũng 2 ủng hộ trên 10,6 triệu đồng, thôn Bảo Châu ủng hộ gần 10 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã ủng hộ trên 7 triệu đồng...

Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương trang bị thêm thiết bị, vật tư phục vụ đối ngũ y tế trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Cửa hàng điện lạnh Thanh Dân, xã Đông La (Đông Hưng) phát gạo miễn phí cho hộ nghèo.

* Từ ngày 26 - 29/8, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn người đỡ đẻ có kỹ năng trong bối cảnh Covid-19 cho gần 60 học viên là nhân viên y tế đang công tác trong lĩnh vực sản khoa tại huyện và xã. Thái Bình là 1 trong 6 tỉnh, thành phố trên cả nước được triển khai lớp tập huấn này.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức và kỹ năng cơ bản như: hướng dẫn dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh; các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong bối cảnh Covid-19; chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong 6 giờ đầu; phát hiện dấu hiệu bất thường và cách xử trí; quản lý phòng khám sản phụ khoa trong bối cảnh dịch Covid-19...

Sau lớp tập huấn, các học viên được trang bị nhiều kiến thức mới, bổ ích, có thêm các kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng cho mẹ và trẻ sơ sinh nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.